

สำเนารายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ

สมัยสามัญ สมัยที่ ๑

ประจำชุดที่ ๗ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

วันที่ ๑๐ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

ผู้มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	หมู่ที่	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายหา บัวจันทร์	ประธานสภา อบต.	๗	หา บัวจันทร์	
๒	นายสมศักดิ์ กาบบัว	รองประธานสภา อบต.	๓	สมศักดิ์ กาบบัว	
๓	นายกิ่ง บุธนา	สมาชิกสภา อบต.	๑	กิ่ง บุธนา	
๔	นายพรชัย ชินทอง	สมาชิกสภา อบต.	๒	พรชัย ชินทอง	
๕	นายณรงฤทธิ์ พงษ์เพชร	สมาชิกสภา อบต.	๔	ณรงฤทธิ์ พงษ์เพชร	
๖	นายสุวัจน์ ปัญญา	สมาชิกสภา อบต.	๕	สุวัจน์ ปัญญา	
๗	นางสาวดารุณี สุภาพ	สมาชิกสภา อบต.	๖	ดารุณี สุภาพ	
๘	นายพิชัย โยธี	สมาชิกสภา อบต.	๙	พิชัย โยธี	
๙	นางสาวรัฐจวน โยธี	สมาชิกสภา อบต.	๑๐	รัฐจวน โยธี	
๑๐	นายสำเภา พิจารณ	สมาชิกสภา อบต.	๑๑	สำเภา พิจารณ	
๑๑	นายภิญโญ โพธิสาร	เลขานุการสภา อบต.	๘	ภิญโญ โพธิสาร	

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	หมู่ที่	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายทองคำ ตอนศรี	นายก อบต.	๒	ทองคำ ตอนศรี	
๒	นายสุธี โยธี	รองนายก อบต.	๑	สุธี โยธี	
๓	นายแก่น ศรีเพ็ง	รองนายก อบต.	๑๑	แก่น ศรีเพ็ง	
๔	น.ส.ธัญญารักษ์ โพนปลัด	เลขานุการนายก อบต.	๘	ธัญญารักษ์ โพนปลัด	
๕	นายนฤทธิ์ กาเมือง	รองปลัด อบต.	-	นฤทธิ์ กาเมือง	
๖	นายวิทยา ไชยเดชกำจร	ปลัดอำเภออาวุโส	-	วิทยา ไชยเดชกำจร	
๗	นางสาวอาทิตย์ยา บุญชู	ผช.สัตวแพทย์ ปศุสัตว์	-	อาทิตย์ยา บุญชู	
๘	นายบัญชา สมาคม	ผญบ.ม.๖	-	บัญชา สมาคม	
๙	นายคำกอง โยธี	ประชาชน	-	คำกอง โยธี	
๑๐	นายวี เตียนสิงห์	ครู กศน.ตำบล	-	วี เตียนสิงห์	
๑๑	นายสมจิตร สอนภักดี	ข้าราชการบำนาญ	-	สมจิตร สอนภักดี	
๑๒	นางเหลียม เงินดี	กำนันตำบลปราสาทเยอ	-	เหลียม เงินดี	
๑๓	นายมานะ ไชยโชติ	ผอ.ร.ร.บ้านปราสาทเยอ	-	มานะ ไชยโชติ	
๑๔	นายมนตรี พิจารณ	ผญบ.ม.๕	-	มนตรี พิจารณ	

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	หมู่ที่	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑๕	นายอุรา บริสุทธิ์	ผญบ.ม.๒	-	อุรา บริสุทธิ์	
๑๖	นายบุญ โพธิ์อุดม	ผช.ผญบ.ม.๔	-	บุญ โพธิ์อุดม	
๑๗	นายกิตติศักดิ์ สุนันท์	ผญบ.ม.๑	-	กิตติศักดิ์ สุนันท์	
๑๘	ดร.สมควร โมทะจิตร	ผอ.รร.บ้านประอาจ	-	สมควร โมทะจิตร	
๑๙	นายจารึก เข้มทอง	ผอ.รร.บ้านคูสีแจ	-	จารึก เข้มทอง	
๒๐	นางประยงค์ ร่วมจิต	ผอ.รร.บ้านหนองพัง	-	ประยงค์ ร่วมจิต	
๒๑	นางสาวนวลแข ปฏิสัมพันธ์	ผอ.รร.บ้านอาลัย	-	นวลแข ปฏิสัมพันธ์	
๒๒	นายยงยุทธ นนทโคตร	เกษตรอำเภอไพรบึง	-	ยงยุทธ นนทโคตร	
๒๓	นายอำนาจ ประอาจ	ผญบ.ม.๑๑	-	อำนาจ ประอาจ	
๒๔	นางสาวสุพิศ ศรีสะอาด	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ	-	สุพิศ ศรีสะอาด	
๒๕	นายปรีชา สาระไทยวีรกุล	ผญบ.ม.๙	-	ปรีชา สาระไทยวีรกุล	
๒๖	นางสาวณิชานันท์ ศรีมะณี	ผญบ.ม.๘	-	ณิชานันท์ ศรีมะณี	
๒๗	นายสุภาพ โยธี	ผช.ผญบ.ม.๑๐	-	สุภาพ โยธี	
๒๘	นายธวัชชัย น้อยจิตต์	นิติกร	-	ธวัชชัย น้อยจิตต์	
๒๙	นางสาวจिरนันท์ เตมีย	หัวหน้าสำนักปลัด	-	จिरนันท์ เตมีย	

ผู้มาประชุม	๑๑	คน
ผู้ไม่มาประชุม	-	คน
ลาประชุม	-	คน
ผู้เข้าร่วมประชุม	๒๙	คน

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

เมื่อที่ประชุมพร้อม และครบองค์ประชุม ดิฉัน นายภิญโญ โพธิสาร ตำแหน่งเลขานุการฯ ขอเชิญนายหา บัวจันทร์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ เปิดการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปีชุดที่ ๗ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ประธานสภาฯ

เรียนท่านวิทยา เดชไชยกำจร ปลัดอำเภออาวุโส, เกษตรอำเภอไพรบึง, ดร.สมควร โมทะจิตร ผอ.รร.บ้านประอาจ, นายมานะ ไชยโชติ ผอ.รร.บ้านปราสาทเยอ, นายจารึก เข้มทอง ผอ.รร.บ้านคูสีแจ, นางประยงค์ ร่วมจิต ผอ.รร.บ้านหนองพัง, ครู กศน. ประจำตำบล และ นางสาวนวลแข ปฏิสัมพันธ์ ผอ.รร.บ้านอาลัย สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน รวมทั้งเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลทุกท่าน ท่านผู้นำชุมชนได้เข้าร่วมประชุมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปีชุดที่ ๗ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ วันที่ ๑๐ เดือนมกราคม ๒๕๖๕ โดยจะมีรายละเอียดวาระสำคัญในการที่จะเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาและเสนอเพื่อทราบ ในระเบียบวาระที่สำคัญ ในเรื่องของการแถลงนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น ก่อนที่จะเข้าปฏิบัติหน้าที่นั้น เป็นครั้งแรกที่จะให้ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอได้ผ่านการเลือกตั้ง เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ที่ผ่านมา ให้แถลงนโยบายการบริหารงาน ก่อนที่จะเข้ารับตำแหน่ง ซึ่งวันนี้ทางด้านของหัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาฯ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้มาประชุมรับฟังการแถลงนโยบาย

ของท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ โดยประเด็นจะต้องมีการชักจูงมาแจ้งทุก ท่านก่อน การดำเนินการในการแถลงนโยบายนั้น ทางด้านของสมาชิกสภาฯ หรือผู้ที่ ประธานสภาฯ อนุญาตสามารถที่จะชักจูง สามารถที่จะนำเสนอหรือสามารถที่จะพิจารณา ในเรื่องของกรนำเสนอรายละเอียดประกอบนโยบายหรือฝากเป็นลักษณะของกระบวนการ ในการแจ้งท่านนายกฯ รับทราบถึงแนวคิดที่จะประสานกับทางนโยบายที่ท่านนายกฯ ได้ แถลงไว้ โดยไม่มีการลงมติ ฉะนั้นก็ถือว่าเป็นโอกาสอันดีที่ท่านนายกฯ ได้แถลงนโยบายแล้ว ในการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้นำเสนอรายละเอียดแนวคิดในการที่จะประสานต่อ นโยบาย และวันนี้ได้รับเกียรติจากท่านปลัดอำเภออาวุโส นายวิทยา เดชไชยกำจร, ท่าน เกษตรอำเภอไพรบึง และท่านผู้อำนวยการโรงเรียน ตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆ มาร่วมรับฟัง การแถลงนโยบาย และขออนุญาตท่าน

วิทยา เดชไชยกำจร
ปลัดอำเภออาวุโส

- เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ท่านนายกฯ และคณะผู้บริหารตลอดจนผู้เข้าร่วม ประชุมทุกท่าน การปฏิบัติงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในส่วนนโยบายหลักของ กระทรวงมหาดไทยหลักๆ เน้นในเรื่องของยาเสพติด การแก้ไขปัญหาความเป็นอยู่ของพี่น้อง ประชาชน การแก้ไขปัญหาความยากจน ในส่วนนี้ทางพัฒนาชุมชนเป็นสาขา ก็จะมีการ ดำเนินการลงพื้นที่ขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในส่วนจังหวัดศรีสะเกษก็มี นโยบายของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ คือ ๑๐วาระ+๑ ซึ่ง ๑๐วาระ นั้น ก็ครอบคลุม ในสิ่งที่นายกฯ จะได้แจ้งนโยบายในที่ประชุม สำหรับในส่วนของการประสานงานเกี่ยวกับการ ขอความร่วมมือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอก็ให้ ความร่วมมือกับอำเภอเป็นอย่างดี และเรื่องสำคัญอีกเรื่องที่ยากจะฝาก เนื่องจากช่วงนี้ยังคง พบการระบาดของโรคโควิด - ๑๙ จึงอยากจะประชาสัมพันธ์ให้ทุกท่านได้แจ้งเตือนญาติที่ น้องของอำเภอเราให้ระมัดระวัง และเข้มงวดต่อมาตรการสวมหน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อยๆ เว้นระยะห่าง พร้อมทั้งในช่วงนี้จังหวัดศรีสะเกษได้มีข้อสั่งการมาให้เตรียมความพร้อมต่อ สถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นก็ขอให้หน่วยงานของท่านให้ความร่วมมือต่อข้อสั่งการ ขอขอบคุณรับ ขอขอบคุณท่านปลัดอาวุโส ต่อไปขอเรียนเชิญท่านเกษตรอำเภอไพรบึง เชิญครับ

ประธานสภาฯ
นายยงยุทธ นนทโคตร
เกษตรอำเภอไพรบึง

- เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ท่านนายกฯ และคณะผู้บริหาร ปลัด อบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ในส่วนของนโยบายของท่านนายกองค์การบริหาร ส่วนตำบลปราสาทเยอ ได้มีความครอบคลุมทุกอย่างแล้ว และในส่วนของสำนักงานเกษตร อำเภอไพรบึง มีเรื่องเล็กน้อยที่จะแจ้ง คือ โครงการเจาะลึกในรายละเอียดเกี่ยวกับการสร้าง งาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ตอนนี้เกษตรอำเภอมิโครงการรณรงค์เฝ้าโลกบดตอซัง โดยให้พี่น้อง เราไม่เผาตอซัง เพราะจะทำให้เกิดฝุ่น ดังนั้น จึงขอฝากทีมงานทุกๆ ท่านช่วยประชาสัมพันธ์ ด้วย การปลูกพืชฤดูแล้ง ปลูกข้าวโพด ก็จะมีพี่น้องปราสาทเยอปลูกอยู่หลายหลัง ซึ่งตัวนี้เป็น รายได้หลักหลังจากการทำนา เพราะฉะนั้น โครงการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังการทำนา ประกันราคาอยู่ที่ กิโลกรัมละ ๘.๕๐ บาท ที่ความชื้น ๑๕% เพราะฉะนั้นถ้าข้าวโพดราคา ตกต่ำ รัฐก็จะเข้ามาช่วยทันที เหมือนประกันราคาข้าว มันสำปะหลังก็มี แต่ตอนนี้ราคาขาย สูงกว่าราคาประกัน จึงไม่มีเงินทดแทน ส่วนยางพารา ราคาประกันแยกออก ยางกันด้วยกับ ยางแผ่น น้ำยางสด ตอนนี้คือ ยางกันด้วยราคาสูงกว่าราคาประกัน ตอนนี้ก็ยังไม่ให้การ ช่วยเหลือ ราคาประกัน คือ ยางแผ่นดิบ แต่พี่น้องบ้านเราไม่ได้ทำส่วนมากเราจะทำเป็นยาง ก้อนด้วย ก็เลยไม่ได้รับเงินช่วยเหลือ ปาร์ม น้ำมันก็เช่นกัน ราคาสูงกว่าราคาประกัน ก็เลย ไม่ได้รับเงินช่วยเหลือ หลักการส่งเสริมการเกษตรต่อไป ทำในรูปของกลุ่ม หลักการพิจารณา การร่วมกลุ่มกัน เพื่อที่จะประกอบกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง เพราะฉะนั้นงบประมาณ

โครงการต่อไปก็จะเข้ามาในรูปของกลุ่มเพื่อดำเนินการ ปีที่ผ่านมาได้มีการส่งเสริมในรูปของการเกษตรสมัยใหม่ มีเงินอุดหนุนมาให้กลุ่ม ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท แต่ส่วนมากกลุ่มไม่ได้เขียนไปเยอะ สองล้านกว่าเกือบสามล้าน มีกลุ่มของดินแดงกลุ่มเดียวที่ไม่ถึง เพราะฉะนั้นปีนี้มีอีก ๑ โครงการ อยู่ที่กลุ่มยังไม่ได้รับงบประมาณสุขสวัสดิ์ เขาไม่พร้อมก็เลยยังไม่ได้รับงบประมาณในส่วนนี้ ตอนนี้กำลังทำโครงการขออนุมัติงบประมาณวิสาหกิจชุมชน สามล้านเหมือนกัน ขอมารประมาณล้านเจ็ด เพราะฉะนั้น ตัวนี้เป็นงานเร่งด่วน เราก็จะสรุปกลุ่มที่ดำเนินกิจกรรมได้ ขอฝากทางคณะกรรมการบริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ ได้รับทราบ เพื่อมีกิจกรรมอะไรที่จะช่วยเหลือกันได้ ส่วนของสำนักงานเกษตรโพรบิ่งมีเท่านี้ครับ ขอขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ

ขอขอบคุณท่านปลัดอาวุโสและท่านเกษตรอำเภอโพรบิ่งที่ได้แนะนำและชักจูงม ตลอดจนให้ความสำคัญต่อการประชุมสภาฯ ในครั้งนี้ ขณะนี้ได้เวลาอันสมควรแล้ว ผมขอดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑
ประธานสภาฯ

เรื่องที่ประธานจะแจ้งที่ประชุมทราบ

๑.๑ กำหนดการปิดทำการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามมติของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดศรีสะเกษ

ตามที่จังหวัดศรีสะเกษ ขอให้อำเภอแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดดำเนินการตามมาตรการเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของติดเชื้อไวรัส โควิด ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙) และมติที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดศรีสะเกษ เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๔ เห็นชอบให้การเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเสนอขออนุญาตเปิดดำเนินการต่อคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดศรีสะเกษโดยต้องดำเนินการตามหลักเกณฑ์นั้น เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ อาจยังมีต่อเนื่องภายหลังจากเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อป้องกันควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๕ มีมติเห็นชอบ ดังนี้

๑. แจ้งปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทุกแห่ง ตั้งแต่วันที่ ๖ - ๑๖ มกราคม ๒๕๖๕ ทั้งนี้ อนุญาตให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดศรีสะเกษแล้ว สามารถเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้ ในวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕

๒. กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ต้องดำเนินการขออนุญาตจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดศรีสะเกษ โดยให้รายงานให้จังหวัดศรีสะเกษทราบ ตามแบบฟอร์มที่กำหนดพร้อมแนบเอกสารหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณา

- รับทราบ

ที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๒
ประธานสภาฯ

รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

๒.๑ รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ ครั้งแรกประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๕

	- ตามเอกสารรายงานการประชุมที่ทุกท่านได้รับ ขอให้ตรวจสอบว่ามีรายละเอียดหรือข้อความที่ไม่ตรงกับที่เราได้ประชุมกันไปแล้วหรือไม่ หากมีก็ขอให้แจ้งเลขานุการสภาฯ ได้ปรับเปลี่ยนให้ถูกต้องด้วย
ที่ประชุมฯ	- ตรวจสอบแล้วไม่มีการแก้ไข
ประธานสภาฯ	- ขอมติสภาฯ รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๕
ที่ประชุมฯ	- มติเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๕
ระเบียบวาระที่ ๓	กระทู้ถาม ไม่มีกระทู้ถาม
ระเบียบวาระที่ ๔	เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว ไม่มี
ระเบียบวาระที่ ๕	เรื่องที่เสนอใหม่ เรื่องเสนอเพื่อทราบ
ประธานสภาฯ	๕.๑ รับทราบการแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ
ประธานสภาฯ	- ขอเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอได้แถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ เรียงเชิญครับ
นายกฯ อบต.	- เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพและสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ลต(ศก) ๐๐๒/ว ๑๑๒๔ ลงวันที่ ๒๗ เดือนธันวาคม ๒๕๖๔ การประกาศผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ นั้น
	- ท่านประธานที่เคารพ กระผม นายทองคำ ดอนศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารท้องถิ่น ซึ่งประกอบด้วย นายสุธี โยธี รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ นายแก่น ศรีเพ็ง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ นางสาวธัญญารักษ์ โพนปลัด เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ ซึ่งได้รับการไว้วางใจจากพี่น้องประชาชนในเขตตำบลปราสาทเยอ ในการเลือกตั้ง เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ขออนุญาตต่อท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ ได้แถลงนโยบายในการบริหารงานต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอแห่งนี้ โดยจัดทำนโยบายในการพัฒนาตำบลปราสาทเยอ แจกให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอทุกคนที่มาประชุมด้วยแล้ว เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๖ มาตรา ๕๘/๕ กำหนดไว้ว่า ก่อนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเข้ารับหน้าที่ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบล โดยไม่มีการลงมติ ทั้งนี้ ภายใน ๓๐ วันประกาศผลเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

- เพื่อให้การบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ ดำเนินไปด้วยความเป็นธรรม โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้กระบวนการทำงานแบบมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน โดยยึดหลักของประชาชนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา ดังนี้

๑. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ บริการติดต่อขอกระแสไฟฟ้า และขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำเพิ่มเติมให้ได้ทั่วถึง โดยคำนึงถึงการใช้ประโยชน์ทางการเกษตรและความปลอดภัยในการสัญจร

๑.๒ สร้างปรับปรุงแหล่งน้ำ ระบบระบายน้ำ ระบบประปา

๑.๓ สร้างปรับปรุงถนนให้เพียงพอมีคุณภาพในการสัญจรไปมาได้อย่างสะดวกปลอดภัย

๑.๔ สร้างปรับปรุงอาคารสถานที่ให้ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ

๒. ด้านการศึกษาและกีฬา

๒.๑ พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน โดยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของตำบลให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด

๒.๒ ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กและบุคลากรทางการศึกษา

๒.๓ สนับสนุนการศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษาในตำบลและการศึกษานอกโรงเรียน

๒.๔ จัดหาทุนการศึกษาให้กับผู้ด้อยโอกาส เด็กกำพร้าและยากจน เรียนดี มีความประพฤติดี โดยกระจายตามหมู่บ้านตามความเหมาะสม

๒.๕ ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ พร้อมอุปกรณ์ เพื่อให้เด็กเยาวชน และประชาชนทั่วไปมีสุขภาพแข็งแรง

๒.๖ ปรับปรุง พัฒนาสนามกีฬา เครื่องออกกำลังกาย เครื่องเด็กเล่น และสวนสาธารณะ ให้สมบูรณ์ ปลอดภัย พร้อมใช้งาน

๓. ด้านสาธารณสุข

๓.๑ เฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาพร้อมป้องกันโรคติดต่อต่างๆ ตามประกาศทางราชการ อย่างสม่ำเสมอและรวดเร็ว

๓.๒ ส่งเสริมการดำเนินกิจกรรมด้านการบริการสาธารณสุขพื้นฐาน เพื่อให้ผู้รับบริการสามารถเข้าถึง สะดวก รวดเร็ว และเป็นธรรม

๓.๓ ส่งเสริมสุขภาพของประชาชนให้แข็งแรง โดยร่วมมือและประสานงานโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) และโรงเรียน

๓.๔ สนับสนุนงานสาธารณสุขมูลฐาน กิจกรรมการดำเนินงานของ อสม. เพื่อขับเคลื่อนการทำงานด้านสุขภาพให้ประชาชน

๓.๕ สนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการการดูแลผู้ป่วยระยะยาว (Long Term care)

๔. ด้านเศรษฐกิจ

๔.๑ ส่งเสริม สนับสนุนกลุ่มอาชีพต่างๆ ในตำบล ทั้งในด้านเงินทุนและวิชาการ

๔.๒ ส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนในพื้นที่ใช้วิถีชีวิต นำระบบเศรษฐกิจแบบพอเพียงมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติอย่างแท้จริง

๔.๓ ส่งเสริมการผลิตสินค้าในชุมชนที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น

๔.๔ ส่งเสริมให้มีการร่วมมือกันในระบบการผลิตและจำหน่าย โดยมีศูนย์ OTOP ของตำบล

๔.๕ ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ทั้งแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ศาสนา ธรรมชาติและประวัติศาสตร์

๕. ด้านสังคม

๕.๑ ส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในตำบลและผู้มาเยี่ยมเยียน โดยการประสานงานกับตำรวจ อปพร. และจัดให้มีการติดตั้งกล้องวงจรปิดทุกหมู่บ้าน

๕.๒ ส่งเสริมดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชนในตำบลให้ดีขึ้น

๕.๓ รณรงค์ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปัญหาอาชญากรรม โดยเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกองค์กร

๕.๔ ส่งเสริม สนับสนุนสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) จัดหาวัสดุอุปกรณ์ใช้ในการปฏิบัติงานของสมาชิกอาสาสมัครอย่างมีประสิทธิภาพ

๕.๕ จัดสวัสดิการแก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ เด็กผู้ด้อยโอกาส และแม่เลี้ยงเดี่ยวอย่างทั่วถึง สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างปกติสุขในสังคม

๖. ด้านศาสนาและวัฒนธรรม

๖.๑ ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมทางศาสนา

๖.๒ รักษา สืบทอดศิลปะ ประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น และของชาติ

๖.๓ ส่งเสริม สนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่นให้มีการอนุรักษ์ไว้ตลอดไป

๗. ด้านสิ่งแวดล้อม

๗.๑ ส่งเสริมให้จัดภูมิทัศน์ของตำบล สถานที่อยู่อาศัย สถานที่สาธารณะให้น่าอยู่และน่าใช้งาน

๗.๒ ส่งเสริมการกำจัดขยะและสิ่งปฏิกูลให้ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ

๗.๓ รณรงค์ ส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๘. ด้านการบริหาร

๘.๑ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

๘.๒ การบริหารโดยความโปร่งใสและเป็นธรรม

๘.๓ การให้บริการมีความสะดวก รวดเร็ว และเท่าเทียมกัน

๘.๔ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมของผู้บริหาร สมาชิกและพนักงานของตำบล

๘.๕ ส่งเสริม สนับสนุนกลุ่มและองค์กรต่างๆ ให้มีบทบาทมากขึ้น

๘.๖ สร้างเสริมความสามัคคีและสมานฉันท์ในองค์การบริหารส่วนตำบลและประชาชน

- ขอขอบคุณประธานสภาฯ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ ผู้ทรงเกียรติและเจ้าหน้าที่ อบต.ที่เคารพทุกท่าน ได้ให้เวลากระผมแถลงนโยบายในการพัฒนาตำบลปราสาทเยอ ขอความกรุณาจากท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอทุกท่าน ด้วยความเคารพ โปรดให้ข้อเสนอแนะ และนำปัญหาข้อขัดข้องจากพี่น้องประชาชนมาบอกกล่าว หากมีข้อชี้แนะประการใดโปรดอย่าได้เกรงใจ ทุกคนล้วนทำเพื่อตำบลเรา และจะนำข้อชี้แนะ ประเด็น ปัญหาที่วิเคราะห์แล้วมาดำเนินการแก้ไข เพื่อพัฒนาจนสุดกำลังความสามารถของสติปัญญาร่วมกันและแนวทางแก้ไขปัญหาจากผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีหลากหลายในตำบล จะตั้งใจทำงานโดยยึดถือผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชน เป็นจุดหมายสำคัญร่วมกัน เพื่อนำพามาสู่ความสำเร็จ ความเจริญรุ่งเรืองของตำบลปราสาทเยอต่อไป ขอขอบคุณครับ

ที่ประชุมฯ

ประธานสภาฯ

- รับทราบ

- ขอขอบคุณท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ นโยบายของท่านนั้นครอบคลุมทั้งหมด ล้วนแต่มีประโยชน์แก่ตำบลปราสาทเยอของเรา และกระผมขอพักการประชุม ๑๐ นาที แล้วจึงพิจารณาในระเบียบวาระที่ ๕ ข้อ ๕.๒ ต่อไป

พักการประชุมเวลา ๑๐.๓๐ น.

เริ่มการประชุมเวลา ๑๐.๔๐ น.

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

ประธานสภาฯ

๕.๒ พิจารณา/หารือการแต่งตั้งคณะกรรมการสภาท้องถิ่น

ประธานสภาฯ

กรณี การพิจารณา/หารือการแต่งตั้งคณะกรรมการสภาท้องถิ่น กระผมอยากขอให้ท่านรอง ปลัด อบต. ได้ชี้แจงรายละเอียดให้กับท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ ได้รับทราบและเข้าใจในบริบทหน้าที่

นฤที กาเมือง
รองปลัด อบต.

- ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ขออนุญาตซักซ้อมการแต่งตั้ง การเลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่น ฉะนั้นกรรมการประจำสภาท้องถิ่น จะมีอยู่ ๒ กรณี กรณีที่ ๑ คือ กรรมการสามัญ และกรรมการวิสามัญ ซึ่งสุดแต่แต่สภาฯ จะเลือกว่าจะให้เป็นการสามัญหรือวิสามัญ โดยในกรรมการ ชุดหนึ่งมีไม่น้อยกว่า ๓ คน แต่ไม่เกิน ๗ คน

- คณะกรรมการสามัญประกอบไปด้วย สมาชิกสภา อบต. ทั้งคณะ ในส่วนของคณะกรรมการวิสามัญ คือ มีคณะกรรมการที่เป็นสมาชิกสภาฯ ข้าราชการที่เป็นพนักงานส่วนตำบลหรือข้าราชการที่มาจากภายนอก ประกอบด้วย และในส่วนของ การคัดเลือกหรือการพิจารณาแต่งตั้งในเบื้องต้นจะพิจารณาก่อนว่าคณะกรรมการสภาท้องถิ่น นั้น ท่านสมาชิกสภาฯ จะเลือกเป็นคณะกรรมการสามัญหรือวิสามัญ และจะกำหนดให้มีคณะกรรมการชุดใดบ้างไม่จำกัด เช่น คณะกรรมการควบคุมมาตรฐานด้านจริยธรรมสำหรับสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่านจะตั้งเป็นคณะกรรมการสามัญหรือวิสามัญ จากนั้นค่อยมาคัดเลือกโครงสร้างกัน อีกครั้งหนึ่งว่าจะมีกี่ท่าน คณะกรรมการชุดต่อไปก็อาจจะเป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ก็จะกำหนดเป็นคณะกรรมการสามัญหรือวิสามัญ

- ฉะนั้น คณะกรรมการสามัญหรือวิสามัญสภาท้องถิ่นนั้น ไม่จำกัดว่าจะมีกี่ชุด ก็คณะ แต่ให้อยู่ในกรอบอำนาจหน้าที่ของสภาท้องถิ่น อย่างเช่น สภาท้องถิ่นชุดใหญ่จะมีคณะกรรมการสามัญด้านงบประมาณ คณะกรรมการสามัญด้านแผนพัฒนา หรือคณะกรรมการสามัญด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจหรือเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของท่านผู้บริหารท้องถิ่นในการตรวจติดตามนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นที่ได้แถลงไว้ต่อสภาฯ ยกตัวอย่างเช่น คณะกรรมการทางด้านศาสนาและวัฒนธรรม จะแต่งตั้งเป็นสามัญหรือวิสามัญก็ได้

- ต่อกรณีดังกล่าว หากกรณีของสภาท้องถิ่นยังไม่สะดวกเวลานี้ ผมขออนุญาตแนะนำว่า ให้ประชุมหารือกันเป็นกรณีก่อน เสร็จแล้วเมื่อพร้อมที่จะเสนอภายในระยะเวลาสมัยสามัญ หรืออาจขอเปิดประชุมสมัยวิสามัญ หรือสมัยสามัญในสมัยถัดไปก็น่าจะทันต่อเหตุการณ์ ขอบคุณครับ

ทั้งนี้ ในคราวหน้าองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นจะมีการขอยื่นญัตติโดย ท่านนายกฯ เพื่อนำเสนอต่อสภาท้องถิ่น ให้ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณา ต่อกรณีการพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาฯ เป็นคณะกรรมการตรวจติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งจะได้หารือกันในลำดับถัดไป

ประธานสภาฯ

กระผมเห็นด้วยกับคำแนะนำของท่านรอง ปลัด อบต. ซึ่งหากท่านสมาชิกสภาฯ ไม่มีความเข้าใจที่ถูกต้องก็อาจทำให้การแต่งตั้งคณะกรรมการสภาท้องถิ่นไม่ชอบด้วยกฎหมาย มีท่านใดจะสอบถามอีกไหมครับ หรือเสนอแนะอีกหรือไม่ครับ เชิญครับ

ที่ประชุม

หากไม่มีท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดเสนอ ขอมติด้วยครับ

ที่ประชุมฯ

- มติที่ประชุมให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ พิจารณา/หารือเบื้องต้น และนำเข้าในระเบียบวาระ การประชุมในครั้งต่อไป

อนุมัติ	๑๐	เสียง
ไม่อนุมัติ	-	เสียง
งดออกเสียง	๑	เสียง (ประธานสภา)

ระเบียบวาระที่ ๖
ประธานสภา
(นายทา บัวจันทร์)
นายสุธี โยธี
รองนายก อบต.

เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ ท่านใดมีเรื่องที่จะเสนอหรือสอบถามอะไรหรือไม่ครับ
ขอเชิญครับ

- เรียนท่านประธานสภา สมาชิกและเจ้าหน้าที่ ผู้นำชุมชนทุกท่าน วาระนี้เป็นการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ก็ถือว่าได้ฟังการแถลงนโยบายท่านนายกฯ ทั้งหมด ๘ ด้าน ตามที่ท่านได้คิดไว้ ต้องร่วมมือร่วมด้วยช่วยกัน ท่านก็คงจะทำงานหนักพอสมควร ๑๑ หมู่บ้าน ๑๑ ท่าน ทั้งนี้ขอขอบคุณท่านผู้นำที่มาร่วมประชุมเกือบทั้ง ๑๑ หมู่ ซึ่งกระผมอยากเสนอให้มีโต๊ะเพื่อใช้สำหรับวางเอกสารสำหรับบันทึกขณะรับฟังการประชุมครับ ผাগสภาไว้พิจารณาต่อไป

อีกหนึ่งเรื่อง อยากให้มีความร่วมมือกิจกรรมทุกๆด้าน ไม่ว่าจะเป็นในหมู่บ้าน วัด โรงเรียน ขอให้เราร่วมด้วยช่วยกัน ท้องที่ท้องถิ่นช่วยกัน ขอให้มีหนังสือแจ้งรองนายกฯ และเลขา นายกฯ เพื่อที่จะให้รู้เรื่องการประชุม กิจกรรมทุกอย่างต่อไป ขอขอบคุณครับ

ประธานสภา
นายวี เตียนสิงห์
ครู กศน.ฯ

ขอบคุณครับท่านรองนายกฯ มีท่านใดอีกไหมครับ เชิญครับ

เรียนท่านประธานสภา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมครู กศน.ตำบลปราสาทเยอ เพิ่งมารับตำแหน่งใหม่ ในวันนี้ได้รับการกิจจากท่าน ผอ.กศน.ให้มาประชุมแทน ในส่วนของ กศน. จะเป็นหน่วยจัดการศึกษา สำหรับผู้ที่พลาดโอกาสทางการศึกษา ตามข้อมูลที่สำรวจ จาก จปฐ. สังเกตได้ว่านักศึกษาหรือนักเรียนที่ออกกลางคัน หรือตั้งครรรค์ ของทั้งอำเภอ อยู่ ประมาณสัก ๖๐-๗๐% ส่วนมากศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนเราจะเข้าไปจัดการศึกษาใน ส่วนนี้ แต่สำหรับสิ่งที่ต้องการ เพราะว่าหน่วยจัดการศึกษาของเราบ่น้อย เราต้องจัดการศึกษาให้เต็มที่ สำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาไม่ว่าจะเด็กหรือผู้ใหญ่ อีกทั้งเรายังให้การ สนับสนุนอาชีพ สำหรับหมู่บ้านไหนที่ต้องการอาชีพก็ไปคุยกับ กศน. จะเป็นหน่วยที่จัดให้ได้ แต่เราไม่มีงบประมาณที่จะส่งเสริมให้เป็นกลุ่มก้อนขึ้นมาได้ เราสามารถฝึกให้ได้ หลังจกฝึก เสร็จแล้วก็ต้องไปเกษตรหรือพัฒนาชุมชน เพื่อที่จะต่อยอดให้กับหมู่บ้านหรือกลุ่มต่างๆของ ตำบลปราสาทเยอ ท่านผอ.กศน.ได้ฝากเรียนมาเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริหารได้ทราบ การ จัดการศึกษาสถานการณียังไม่ปกติ ถ้ามีอะไรจะประสานอีกครั้งหนึ่งครับ ขอขอบคุณครับ

ประธานสภา
นายกิ่ง บุทธนา
ส.อบต.ม.๑

ขอบคุณครับท่านตัวแทนจาก กศน. มีท่านใดอีกไหมครับ เชิญครับ

เรียนท่านประธานสภา ท่านปลัดอาวุโส และหัวหน้าส่วนทุกส่วน กระผม นายกิ่ง บุทธนา สมาชิกสภา หมู่ที่ ๑ จากที่ท่านนายกฯ ได้แถลงนโยบายมีการครอบคลุม ติใจที่วิสัยทัศน์ ก้าวไกลที่จะพัฒนาตำบลปราสาทเยอให้มีความเจริญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางผู้นำทางท้องถิ่น มี แรงผลักดันให้มีความเจริญ อาจจะมีปัญหาในเรื่องของผู้ป่วยติดเตียง จะมีเรื่องงบประมาณไม่ เพียงพอ ในการดูแลทุกข์ สุขประชาชน การส่งเสริมอาชีพต่างๆ ในชุมชน ปัจจัยหลักสำคัญ คือระดมทุนเพื่อประกอบอาชีพรายได้ในชุมชน ส่งเสริมการพัฒนาอาชีพในชุมชน ช่วยให้ ชุมชนมีการพัฒนา ขอขอบคุณครับ

ขออนุญาตท่านประธานสภา ขอเรียนเกี่ยวกับประเด็นที่ผ่านมาเกี่ยวกับชุมชนซึ่งจะมีการ

พูดถึงโดยที่ผู้นำท้องถิ่นและท้องถิ่นไม่เข้าใจ โครงการที่เข้าไปในหมู่บ้านของเรานั้น เกิดจากการประชาคมแล้วบรรจุในแผนพัฒนา ๓ ปีตามวาระ บางทีในการเสนอโครงการต่างๆ ของสมาชิก บางทีผู้นำท้องถิ่นอาจจะลืมไปเกี่ยวกับโครงการที่ประชาคมมาก่อนหน้านั้นแล้วก็ได้ก็เคยมีถามว่าโครงการนี้มาจากไหน ได้อย่างไร ทั้งที่จริงแล้วโครงการนั้นอยู่ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจหรือ ๕ ปีตามลำดับ โครงการที่บรรจุนั้น ล้วนแต่ประชาคมมาแล้วทั้งนั้น เว้นแต่สมาชิกฯ ได้ยกปัญหาที่มากมายมาก่อนแล้ว นำเสนอเป็นประเด็นแรก เพราะฉะนั้นในการที่จะถ่วงติงว่าไม่เข้าใจ ก็ให้ถามท่านสมาชิกในหมู่บ้านก่อน ขอฝากท่านผู้นำหมู่บ้านด้วยครับ ขอขอบคุณครับ

ประธานสภา
นายบัญชา สยาม
ผู้ใหญ่บ้าน ม.๖

ขอบคุณท่านกิ่ง บุศธนา มีท่านใดอีกไหมครับ เชิญครับ
เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านปลัดอาวุโส นายกฯ และคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ผู้นำชุมชนทุกหมู่บ้าน ผมนายบัญชา สยาม ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๖ ตามที่ท่านนายกฯ ได้แถลงนโยบายในทุกๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการศึกษา การกีฬา ด้านสาธารณสุข ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านศาสนาและวัฒนธรรม ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ได้ฟังแล้วก็ประทับใจในวิสัยทัศน์ของท่านนายกฯ คนใหม่ ผมอยากทำงานร่วมกับท่านตั้งนานแล้ว อยากฝากท่านในการพัฒนาตำบล อยากพัฒนาไปพร้อมๆ กัน เจริญไปพร้อมกัน สุดท้ายผมขอฝากสมาชิก อบต.ทุกหมู่บ้านที่ได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องประชาชนแต่ละหมู่บ้าน ช่วยกันพัฒนาไปพร้อมกัน ขอขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ
นางสาวสุพัส ศรีสะอาด
ตัวแทน รพ.สต.

ขอบคุณท่านผู้ใหญ่บ้าน ม.๖ มีท่านใดอีกไหมครับ เชิญครับ
เรียนท่านนายกฯ ท่านปลัดอาวุโส ท่านเกษตรอำเภอไพโรบึง แยกผู้มีเกียรติทุกท่าน ดิฉันเป็นตัวแทนของท่าน ผอ.รพ.สต.ปราสาทเยอ ท่านสะอาด วิเศษสังข์ ท่านไปประชุมที่จังหวัดตอนนี้สำหรับ รพ.สต.จะมีภารกิจด่วนๆ ขอความร่วมมือและช่วยเหลือทุกภาคส่วน เพราะว่าตอนนี้บ้านเรามีกลุ่มเสี่ยงในงานแต่งยังรอผลกลุ่มเสี่ยง ๔ คน รอผลออกมา รู้สึกว่าจะไม่ให้ความร่วมมือในการกักตัวมาเท่าไร หลังจากผลออกมาแล้วเราได้วางแผนกันต่อไป เรื่องวัคซีนช่วงนี้วัคซีนที่เราได้มาจะเป็นวัคซีนเข็มหนึ่ง เข็มสอง ตอนที่เข็มหนึ่งตำบลปราสาทเยอฉีดครอบคลุมสูงสุดในอำเภอไพโรบึง ได้ที่ ๙๗% ในการนี้เราวางแผนให้พี่น้อง อสม.ทุกท่าน แจกเอกสาร ไปสำรวจในกลุ่มประชาชน เราได้สำรวจส่งหนังสือ แล้วเปิดฉีด เพื่อเป็นการกระตุ้นรณรงค์ให้ฉีด วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๕ ที่ รพ.สต.ปราสาทเยอ ปลายปีที่ผ่านมา ได้จัดอบรมทำการคัดกรองมะเร็งตับ มะเร็งท่อน้ำดี คนอีสานเป็นเยอะ เพราะนิยมกินปลาดิบกัน มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ทำวิจัย เพราะคนอีสานเป็นเยอะ เรามีเป้าหมายคือ เราต้องสำรวจกลุ่มเป้าหมาย ติดเชื้อพยาธิใบไม้ในตับปีที่แล้วเจออยู่ ๒ ท่าน บ้านประอากับปราสาทเยอเอาคนในกลุ่ม ๔๐ ปีขึ้นไปที่มีภาวะเสี่ยง มีประวัติติดเชื้อพยาธิใบไม้ในตับ เคยกินยาฆ่าพยาธิหรือมีญาติสายตรงที่เป็น สิ่งที่เราต้องทำ คือ อปท.มีระบบบำบัดสิ่งปฏิกูลอย่างน้อย ๑ แห่ง ประชาชนกลุ่มเสี่ยงต้องได้รับการตรวจคัดกรอง ให้ถึง ๑๐๐% ให้ทุกท่านได้
อีกเรื่องคือ การดูแลผู้ป่วยระยะยาว ซึ่งตำบลปราสาทเยอเป็นที่แรกที่ทำ ไม่สามารถเบิกจ่ายงบทำตรงนี้ได้ ก็หวังว่าในสมัยนี้ ปีนี้เราจะได้ดำเนินการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว ทาง รพ.สต.บ้านปราสาทเยอเหนือ ก็มีเรื่องแจ้งเพียงเท่านี้ ขอขอบคุณ

ประธานสภาฯ
นางเหลียม เงินดี

ขอบคุณครับท่านตัวแทนจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล มีท่านใดอีกไหม เชิญครับ
เรียนท่านประธานสภาฯและสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ท่านนายกฯ และคณะ

กำนันตำบลปราสาทเยอ ผู้บริหาร ท่านปลัดอาวุโสที่ให้เกียรติมาร่วมครั้งนี้ หัวหน้าส่วนราชการ เกษตรอำเภไพรบึง
ครู กศน. และผู้ใหญ่บ้านทุกท่าน สืบเนื่องจากประชาชนในพื้นที่ต้องการใช้น้ำประปาของ
บ้านคูขาด ชาวบ้านได้แจ้งว่าต้องการใช้น้ำประปา จึงได้ทำหนังสือแจ้งไป ดิฉันในนามกำนัน
ตำบลปราสาทเยอกับผู้ใหญ่บ้าน ม.๘ ได้ลงนามส่งหนังสือไปให้ แล้วมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เขาบอกว่าเป็นงบประมาณของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทางสำนักงานเขตอุบลมา
พบ ตอนนี้ประปายังใช้ไม่ได้ ไม่มีท่อเมนที่จะให้บ้านคูขาดได้ใช้ สำหรับตรงนี้ก็รับทราบ
ปัญหาของหน่วยงานที่แจ้ง มีการคุยกันกับผู้ใหญ่บ้านว่า จะฝากให้คณะผู้บริหารและสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอได้ดำเนินการให้ราษฎรได้รับประโยชน์ เพราะว่ามีคำ
ประกันของโครงการจะถึง ๒ ปี แต่ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์เลย เสียตายงบประมาณที่สร้างไป
แล้ว ประชาชนยังไม่ได้รับประโยชน์ สำหรับตรงนี้ก็ฝากท่านนายกฯและคณะผู้บริหารและ
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอได้มีส่วนเกี่ยวข้องดูแล ฝากดูแลให้ราษฎรในพื้นที่
เพื่อที่จะได้ใช้ประโยชน์ต่อไป

อีกเรื่องอยากขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ที่ท่านพูดมา บางหมู่บ้าน บางชุมชนอาจจะใช้
แต่สำหรับหมู่ที่ ๗ แผน ๓ ปีหรือ ๔ ปี คือจริงๆ แล้วการบริหารงานที่ผ่านมามันไม่ตรงกับ
แผน แผนไม่ได้ประชาคม ไม่ได้เป็นความต้องการของหมู่บ้าน มันมีลงไป แต่แผนที่ประชาคม
หมู่บ้านมาไม่ได้ทำ หมู่บ้านห้องที่จำไม่ได้ไม่ใช่ จำได้นะคะ เป็นแผนระยะ ๓ - ๕ ปี ตามแผน
ที่บรรจุ แผนแต่ละปีออกไปทางชุมชนไม่ทราบว่ามีแผนตรงไหน แต่ตรงนี้ที่ดิฉันเป็นห้องที่
ฝากคณะผู้บริหารและสมาชิกทุกท่าน ที่ฝากท่านว่าถ้ามีโครงการงบประมาณออกไปในพื้นที่
ให้แจ้งด้วย ที่ท่านบอกว่าท่านอาจจะลืมมีโครงการที่เข้าตามแผนก็ปี เพราะว่ามีปรับปรุงแผน
ทุกปีใช้ใหม่ สภาฯ ปรับปรุงแผนทุกปีทางผู้บริหารออกไปประชาคมเพื่อปรับปรุงแผนเป็น
แผนปัจจุบัน แต่ที่ท่านสร้างไม่ใช่แผนปัจจุบัน ที่ถามคือต่อไปอย่าให้มีแบบนั้น ประปา
หมู่บ้านที่เกิดปัญหาที่ว่า แม้แต่ห้องที่เองไม่ทราบว่าประปาหมู่ไหน และสมาชิกทราบไหม
คะว่าเป็นประปาหมู่ไหน ที่สร้างบ้านคูขาด ถึงได้ถามว่าต้องแจ้งให้ห้องที่ทราบด้วย เพราะว่า
จะได้รับรู้ร่วมกันและตอบประชาชนได้ ถามสมาชิกเองก็ตอบไม่ได้ว่าเป็นงบประมาณจากไหน
และสร้างเพื่อประโยชน์อะไร เพราะประชาชนไม่ได้รับประโยชน์ สร้างเป็นอนุสาวรีย์หรือจะ
ขอฝากคณะผู้บริหารและสมาชิกทุกท่านด้วยคะ

ดิฉันในนามผู้นำห้องที่ ได้เข้ามาร่วมประชุม และฟังคำแถลงของนายก อบต. มีเรื่องที่จะฝาก
ห้องถิ่น ห้องที่จะทำงานร่วมกันและประสานงานกัน อย่างเช่น มีงบประมาณก่อสร้างหรือ
งบประมาณที่จะลงพื้นที่ อยากให้ประสานห้องที่ให้ทราบด้วย อย่างเช่นที่เสนอประปาเมื่อ
ห้องที่ไม่ทราบว่างบประมาณมายังไง และเห็นตั้งอยู่พร้อมจะใช้จึงได้มีหนังสือแจ้งไป และ
งบประมาณอื่นๆที่ลงพื้นที่ ห้องที่ไม่ทราบเลยว่าเป็นงบประมาณอะไร โครงการอะไรที่ลง
พื้นที่ ก็ขอฝากท่านนายกฯ คณะผู้บริหารและสมาชิกทุกหมู่บ้านถ้ามีโครงการหรือการ
ประสานงานกับห้องที่อยากฝากสมาชิกทุกท่านได้ประสานกับห้องที่ให้ร่วมรับรู้ รับทราบจะ
ได้ไปด้วยกัน ประชาชนในพื้นที่ เป้าหมายของเราคือห้องที่ห้องถิ่น ขอฝากด้วย ขอขอบคุณ
ขอขอบคุณครับท่านกำนัน ท่านรองปลัด อบต. มีอะไรจะชี้แจงไหมครับ เชิญครับ

ประธานสภาฯ
นายณฤทธิ์ กาเมือง
รองปลัด อบต.

เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ก่อนอื่นต้องขอกราบขอบพระคุณท่าน
ผู้นำทุกภาคส่วน ทางด้านหัวหน้าส่วนราชการที่อยู่ในพื้นที่ ได้นำเสนอรายละเอียดปัญหา
โดยการปฏิบัติงานมาทั้งหมด ในเรื่องของแผนพัฒนาทางด้านของเจ้าหน้าที่ที่อยู่ที่นี่ เราต้อง
ตรวจสอบให้ท่านทั้งหมด เสนอตามกระบวนการที่จะดำเนินงานทั้งหมด ทุกท่าน ทุกภาค
ส่วน ในส่วนของรายละเอียดนั้น ในการตัดสินใจในเรื่องของการจะนำโครงการใดๆ ก็ตามออก

จากแผนเพื่อมาทำโครงการ ก่อนที่เข้าสู่กระบวนการนั้นก็ต้องผ่านการเห็นชอบของท่านสมาชิกสภา ทั้งหมด เมื่อผ่านความเห็นชอบแล้ว จึงไปกลั่นกรองและทำงบประมาณก็ผ่านสมาชิกสภา อีกครั้งหนึ่ง ไม่ผ่านไม่ได้ครับ เพราะโครงการทางด้านงบลงทุนนั้น ถ้าไม่ผ่านทางด้านสมาชิกสภา ไม่สามารถผ่านไปดำเนินการได้เว้นแต่กรณีขบแก้ปัญหาเร่งด่วนเท่านั้น หรือการใช้เงินงบกลางในการดำเนินการซึ่งจะไม่ได้ผ่านการเห็นชอบหรืออนุมัติต่อสภา ฉะนั้น โครงการที่ทุกโครงการที่มีการจัดทำผ่านกระบวนการให้ความเห็นชอบอนุมัติต่อสภา ทั้งหมด ท่านสมาชิกและอดีตสมาชิกจะบอกว่าไม่ผ่านไม่ได้ กรณีของการแจ้ง ผมในฐานะรักษาราชการผู้อำนวยการกองช่าง และดูแลในเรื่องของรายละเอียด ผมนำเรียนท่านด้วยความเคารพว่าโครงการทุกโครงการมีการนำแจ้ง มีการแจ้งประชาสัมพันธ์ตลอด ส่วนกรณีของประปา ที่ทางด้านของท่านผู้ใหญ่บ้าน ณิชานันท์ ศรีเมธณี ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๘ ได้นำเสนอว่าทางด้านของชุมชนต้องการขยายเขตการใช้น้ำเป็นประปาของสำนักงานทรัพยากรน้ำบาดาลที่อุบลราชธานีเป็นผู้ดำเนินการ ถ้ามีข้อสงสัยว่าในพื้นที่ไม่ทราบรายละเอียดใช้หรือไม่ ไม่ทราบรายละเอียดในเรื่องของการก่อสร้างใช้หรือไม่ หรือไม่มีกระบวนการในการคัดกรอง ไม่มีกระบวนการที่จะรับทราบสภาพปัญหาใช้หรือไม่ ท่านบอกว่าท่านไม่ทราบ ประเด็นที่หนึ่ง ในสมัยที่ท่านรองนายก ท่านสุธี โยธี ขออภัยท่านที่จะต้อง นำเรียนรายละเอียดในเรื่องชื่อของท่าน ท่านเป็นคนพิจารณาเรื่องนี้ ประปาตรงนี้เป็นประปาโซล่าเซลล์ ในอำเภอไพรบึงได้อยู่ ๒ ที่ ผมนำเรียนชี้แจงกับท่านสมาชิกสภา ตั้งแต่วันที่มียรายละเอียดโครงการมา ซึ่งผ่านความเห็นชอบของ ผมจ. โดยมีท่านพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ เป็นประธาน ในอำเภอไพรบึงได้อยู่ ๒ ที่ หนึ่งคือตำบลสุขสวัสดิ์ สองคือตำบลปราสาทเยอ ก่อนที่จะดำเนินการ ถ้าท่านผู้ใหญ่บ้านไม่ทราบเป็นไปไม่ได้ครับ ท่านผู้ใหญ่บ้าน สมาชิก อบต. ไปประชุมกับหมู่บ้านในการที่จะให้หรือถอนสิ่งปลูกสร้าง กองฟาง ต้นมะขาม ท่านอดีตท่านสมาชิก อบต. ทั้ง ๒ ท่านได้ประสานผมมาตลอด และจนกระทั่งมีการก่อสร้าง การส่งมอบ การส่งมอบนั้น ส่งมอบงานต่อจากผู้ว่าจ้าง จากสำนักงานทรัพยากรน้ำบาดาลที่อุบลราชธานี และสำนักงานทรัพยากรน้ำบาดาลอุบลราชธานี มอบภารกิจตรงนี้เป็นทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ โดยท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่านลงมติให้รับไว้เป็นทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ และให้องค์การบริหารส่วนตำบลเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบ และโอนมอบต่อให้ทางด้านของชุมชนเป็นผู้บริหารจัดการ ถ้าท่านบอกว่าท่านไม่ทราบ หลักฐานรายละเอียดดังนี้ครับ ฉะนั้น เรื่องนี้คือเรื่องอื่นๆ ที่ท่านให้ความห่วงใยก็ต้องกราบขอบพระคุณ ในส่วนของการดำเนินการทั้งหมด ลักษณะของการประสานงานทั้งหมด มีแจ้งตลอด มีแจ้งให้ท่านทราบว่าจะมีโครงการเข้าไปลง มีหนังสือแจ้งประสานขอให้ทางด้านของเจ้าของทรัพย์สิน สมมุติว่าจะทำถนน แจ้งประสานให้เจ้าของทรัพย์สิน ที่ประกอบไปด้วยต้นยูคาลิปตัสหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นที่อยู่ในเขตการก่อสร้าง ขอความร่วมมือในการรื้อถอน ขอความร่วมมือในการที่จะดำเนินการขยับหรือย้ายสิ่งก่อสร้างเหล่านั้นให้พ้นจากแนวเขตการก่อสร้าง ท่านบอกว่าไม่มี ก็ปฏิบัติด้วยกันมาตลอดหรือท่านผู้ใหญ่บ้าน ณ เวลานี้ ก็มีท่านผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑ ซึ่งโครงการกำลังดำเนินการอยู่ ก็ได้แจ้งประสานหรือท่านผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๖ ท่านก็ได้รับการแจ้งประสานตลอด ไม่ใช่ทางด้านโทรศัพท์อย่างเดียว ลายลักษณ์อักษรก็มี ฉะนั้นทั้งหมดที่ท่านนำเสนอและข้อเท็จจริง ถ้าตรงไหนที่เป็นข้อบกพร่อง ผมในฐานะที่เป็นหัวหน้าข้าราชการประจำจะยอมรับเอาสิ่งที่ท่านนำเสนอและเป็นข้อบกพร่องนั้นไปปรับปรุงแก้ไขและไปปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแนวทางที่ท่านนำเสนอ เพื่อเป็นความสบายใจและมาตรฐานร่วมกัน ฉะนั้นในสิ่งที่ผมนำเรียนต่อที่ประชุม ชื่อนำเรียน

ด้วยความเคารพว่า ไม่ได้มีเจตนาในการที่จะโต้แย้งและข้อขัดข้อง แต่นำเรียนในข้อเท็จจริงว่า ถ้าในกรณีอย่างนี้ที่เป็นประโยชน์ ผมยอมรับและปฏิบัติ แต่ในส่วนใดที่มีข้อคลาดเคลื่อนก็ต้องทำความเข้าใจกันก่อนว่าสิ่งที่เป็นจริงกับสิ่งที่คลาดเคลื่อนอยู่คืออย่างไร นำเรียนทุกท่านด้วยความเคารพ ขอขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ

ขอบคุณท่านปลัดฯ ที่ท่านได้แจ้งทำความเข้าใจ มีท่านใดอีกไหมครับ เชิญครับ

นายสำเภา พิจารณ์

เรียนท่านประธานสภาฯ บ้านประอาจตอนนี่เดือดร้อนเรื่องน้ำประปา ผ่านมาก็หลายปีแล้วอยากสอบถามเป็นเพราะสาเหตุอะไรถึงไม่ได้ใช้ มีชาวบ้านทำประปาใช้เอง ถ้าเอาประปาของอบต. คงจะได้ใช้ แค่บ้านคุชตเป็นเพราะอะไร อยากให้ปลัดฯ ตอบให้ผมทราบด้วย

ส.อบต.ม.๑๑

ประธานสภาฯ

ขอบคุณครับท่านสำเภา พิจารณ์ ประปาของหมู่ที่ ๑๑ ได้ยื่นอยู่บ่อยๆ แต่ก็ยังไม่ได้รับการแก้ไขมีท่านใดที่จะนำเสนออีกไหมครับ เชิญครับ

นายก อบต.

เรียนท่านประธานสภาฯ ผู้ทรงเกียรติที่เคารพทุกท่าน หลังจากที่ท่านผู้มีเกียรติ ท่านผู้นำชุมชนได้มีการเสนอประเด็นที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาตำบล ก็ถือว่าเป็นทำให้สิ่งนี้พัฒนาขึ้นในโอกาสต่อไป น้อมรับเพื่อที่จะได้ประสานโครงการที่จะได้พัฒนาในโอกาสต่อไป สิ่งใดที่เป็นประโยชน์ต่อตำบลเรา นอกจากนั้นท่านผู้ทรงเกียรติได้เสนอก็คงจะรับพิจารณาต่อไป ส่วนประปาหมู่ที่ ๑๑ ที่ท่านสำเภา พิจารณ์ ได้เสนอมา ก็คงจะได้หารือกับฝ่ายบริหารในโอกาสต่อไปเพื่อที่จะแก้ไขให้สามารถใช้งานได้ ช่วยกันแก้ปัญหา ทำอย่างไรที่จะให้ได้รับประโยชน์สูงสุด ขอขอบคุณสำหรับข้อเสนอต่อไป จะนำไปคิดพิจารณาต่อไป ขอขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ

ขอบคุณครับท่านนายกฯ มีท่านใดอีกไหมครับ เชิญครับ

น.ส.ณิชาพันธ์ ศรีมะณี

เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านปลัดอาวุโส และผู้เข้าร่วมประชุมทุกๆท่าน ดิฉันนางสาวณิชาพันธ์ ศรีมะณี ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๘ ขอชี้แจงที่ท่านนฤทธิ กาเมือง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปราสาทเยอ สำหรับเรื่องประปาที่หนองคุชตคะ ได้รับการแจ้งจากท่านสมาชิกสภาฯ ในรอบปีที่ผ่านมา และสิ่งปลูกสร้าง สำหรับดิฉันก็ได้รับการแจ้งแล้ว แจ้งอย่างกะทันหัน ก็คือในการรื้อถอน ไม่ว่าจะป็นต้นไม้ ชาวบ้านและทางผู้นำก็รื้อถอนกันเอง โดยที่ไม่ให้งบประมาณแม้แต่ค่าน้ำหรือค่าน้ำแข็ง ชาวบ้านต้องร่วมมือทำกันเอง แต่ในการปลูกสร้างนั้นจะมาเร่งให้รื้อถอนในพื้นที่ ของหนองคุชต ใช้แรงงานของชาวบ้านทั้งๆ ที่งบประมาณของโครงการก็มีมา แต่ทำไม่ต้องให้ชาวบ้านมาทำกันเอง ก็มาเร่งชาวบ้าน แม้แต่กองฟางของทางชาวบ้านก็ได้รับความเดือดร้อน ก็มาเร่งเอาออกโดยที่ไม่มีที่จะลง แล้วก็ทางหมู่บ้านเองก็ต้องใช้งบประมาณส่วนตัวของตัวเองเพื่อที่จะมาใช้ แม้กระทั่งค่าน้ำมันในการเอาต้นไม้มลง เพื่อที่จะรองรับสิ่งปลูกสร้างให้ใช้งานได้ แต่ว่าเมื่อมาสร้างประปาแล้ว ใช้งานไม่ได้ มีบางอย่างบอกว่าไม่ใช้งบประมาณของ หมู่ที่ ๘ แต่งบประมาณเป็นของหมู่ที่ ๒ ชาวบ้านก็ยังสงสัยว่าทำไมเมื่อมาลงสร้างแล้วถึงบอกว่าไม่ใช่โครงการของหมู่ที่ ๘ แต่ตอนมาขอลงให้ชาวบ้าน แจ้งให้ผู้นำมารื้อถอนทุกอย่าง พอมาลงบอกว่าเป็นงบประมาณที่ใช้งานไม่ได้ ชาวบ้านเดือดร้อน เพราะต้องอาศัยพื้นที่หนองคุชต เพื่อเป็นที่เก็บฟางไว้ก่อน ชาวบ้านสงสัยว่าเมื่อปลูกสร้างไว้แล้วทำไมถึงใช้งานไม่ได้ ในช่วงนั้นดิฉันก็ยอมรับว่าได้รับการแจ้ง แต่เป็นในเรื่องที่กะทันหัน ชาวบ้านเองก็ขอให้ทางประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ผู้นำ ก็ขอให้ชาวบ้านได้รับโอกาสนี้ ขอพื้นที่ในการใช้น้ำในส่วนที่ปลูกสร้างไว้แล้ว ขออนุญาตชี้แจงเพียงเท่านี้คะ ขอขอบคุณ

ประธานสภาฯ

ขอบคุณท่านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๘ ประปา หมู่ที่ ๘ ตกลงจะได้ใช้ไหมครับ มีท่านใดที่จะชี้แจงอีกไหมครับ เชิญครับ

นายมนตรี พิจารณ์
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๕

ประธานสภา

นายสำเนา พิจารณ์
ส.อบต.ม.๑๑

ประธานสภา

นายนฤทธิ์ กาเมือง
รองปลัด อบต.

เรียนท่านประธานสภา ท่านนายก และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ขอนำเรียนเรื่องถังขยะ ทุกหมู่บ้านมีถังขยะ แต่ว่าถังขยะสีแดงใช้หลอดไฟที่เสียแล้ว แต่โดยเฉพาะเอาถังขยะไปไว้ แต่ไม่มีคนมาเก็บเอาไปทิ้ง ส่วนนี้ชาวบ้านก็เดือดร้อนถังขยะสีแดงเป็นถังขยะอันตราย หลายปีหลายเดือนไม่มีใครเก็บ ไม่มีใครสนใจ ขอฝากท่านนายกด้วยครับ ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับท่านผู้ใหญ่มนตรีฯ ชี้แจงเกี่ยวกับถังขยะสีแดง ไม่มีใครไปเก็บเพื่อเอาไปทิ้ง ขอฝากผู้บริหารด้วยครับ มีท่านใดที่จะชี้แจงอีกไหมครับ เชิญครับ

เรียนท่านประธานสภา ผมขอเสนอว่าอยากให้ตั้งพิธีกรในตำบลปราสาทเยอของเรา กรณีมีงานต่างๆ เราจะได้ไม่ลำบากจะต้องตั้งพิธีกรขึ้นมาอีก

ขอบคุณครับท่านสำเนา มีท่านใดที่จะเสนออีกไหมครับ เชิญครับ

ขออนุญาตท่านประธานสภา ในส่วนของประปา ถ้าอย่างของหมู่ที่ ๑๑ ท่านแก่นจะทราบดีว่าปัญหาเป็นเพราะอะไร เนื่องจากว่าเราเรื้อรังมานานมากแล้ว ระบบท่อส่งน้ำซึ่งได้วางแผนกระบวนการแก้ไขไปรอบหนึ่งแล้ว แต่ติดขัดในเรื่องระบบท่อ ระบบไฟ ติดตั้งมิเตอร์ไปให้แล้วก็ยังไม่มีการเคลื่อนไหว มิเตอร์ตอนนั้นยังไม่มิมิเตอร์ไฟ ยังไม่มีการใช้

เรื่องของถังขยะ ทางด้านของหน่วยงานท่านผู้บริหารท่านเก่า และสภา ชุดเก่า ได้แจ้งให้กับทางด้าน ท่านสมาชิก ผู้นำชุมชนทุกท่านได้รับทราบ แต่ว่าทำไมถึงไม่มีการจัดการเก็บ มีการไปจัดเก็บอยู่สองครั้ง สืบเนื่องจากว่าทางด้านขององค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่ง เทศบาลทุกแห่งในจังหวัดศรีสะเกษ ได้ทำบันทึกข้อตกลงกับองค์การบริหารส่วนจังหวัด และเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ในการนำขยะอันตรายเหล่านี้ ไปทิ้งที่เทศบาลเมืองศรีสะเกษ ปรากฏว่าในส่วนของการดำเนินการทั้งหมดในภาพรวมจังหวัดศรีสะเกษนั้น เทศบาลเมืองศรีสะเกษไม่สามารถที่จะรองรับปริมาณขยะอันตรายได้ทั้งหมด จึงขอยกเลิก MOU ทั้งหมด และแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดการเองตามเดิม และตรงนี้เราก็ได้พูดคุยตลอดจนแจ้งในที่ประชุมทราบแล้ว ในส่วนขององค์การบริหารส่วนตำบลนั้น ไม่ว่าจะ เป็นลักษณะของขยะที่เป็นขยะทั่วไป ก็คงจะต้องมีการจัดทำบันทึกข้อตกลงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่มีอบำบัดขยะ ซึ่งพร้อมในการที่จะรับขยะที่เป็นขยะมูลฝอยทั่วไป จากทางด้านขององค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ แต่นั้นหมายความว่า จะดำเนินการโดยมีค่าใช้จ่าย ซึ่งทางด้านของเทศบาลเมืองศรีสะเกษก็ยังไม่พร้อมที่จะดำเนินการรับขยะเหล่านี้ไป


ในส่วนองงานที่จะต้องตามงานอีกครั้งหนึ่ง ในเรื่องของประปาบ้านคูขาดซึ่งมีระบบโซล่าเซลล์เป็นตัวต้นกำเนิด พื้นที่ในการดำเนินการเดิมที่ แต่พอไปตรวจสอบทางด้านของทรัพยากรน้ำบาดาลที่อุบลราชธานี เป็นเจ้าของโครงการ งบประมาณและสัญญา ตรวจสอบพื้นที่ที่จะดำเนินการก่อสร้างทำตรงไหน ถ้าทุกท่านสังเกตเห็น กำแพงวัดได้ มุมฝั่งถนนคอนกรีตด้านทิศตะวันตก จะมีบ่อบาดาลเดิมอยู่ตรงนั้น แต่ปรากฏว่าตอนที่เจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรน้ำบาดาลของอุบลฯ มาสำรวจยังไม่มีการกำแพง พอมาสำรวจเสร็จ ปรากฏว่ามีกำแพงเกิดขึ้น เหลือพื้นที่ในการดำเนินการอยู่ก่อสร้างประมาณ เมตรเศษๆ ทำไม่ได้ จึงยกโครงการมาลงที่บ้านคูขาด เพราะบ้านคูขาดหรือหมู่ที่ ๘ บ้านคูสีแจ คูสีแจเหนือ (บ้านคูขาด) เป็นพื้นที่ที่มีการรายงาน เข้าไปสู่ทางด้านที่ทำการปกครองอำเภอ ที่ทำงานปกครองจังหวัดและป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดว่าเป็นพื้นที่ขาดแคลนน้ำ ประสบปัญหาภัยแล้ง จะมีการนำรถบรรทุกน้ำของทหารเข้ามาแจกจ่ายน้ำ ตรงนั้นคือจุดเริ่ม ส่วนทางด้านของการดำเนินการทั้งหมด เจ้าของสัญญาคือสำนักงานทรัพยากรน้ำบาดาลจังหวัดอุบลราชธานี โดยทางด้าน อบต. มีหน้าที่ในการประสานพื้นที่และกีดดูแลสภาพภายนอกเท่านั้นการดำเนินการก่อสร้างงบประมาณทั้งหมดเป็นของสำนักงานทรัพยากรน้ำบาดาลเขามีช่างควบคุมงานมาพร้อม เขามีกระบวนการมาพร้อม ส่วนการแจ้งทางด้านของที่ทำกร

ปกครองอำเภอไพรบึง แจ้งผ่านมาที่ผู้นำท้องที่ไว้ก่อนไปเบื้องต้นแล้ว หนังสือออกสองทาง ทางหนึ่งมาจากสำนักงานทรัพยากรน้ำบาดาลมาโดยตรงที่ อบต. อีกฉบับหนึ่งออกผ่าน จังหวัดผ่านอำเภอมาที่หมู่บ้าน ฉะนั้นก่อนหน้าที่จะดำเนินการก่อสร้างประมาณ ๓ เดือน ไม่ถือว่าเป็นการโต้แย้งกันไปมา งบประมาณไม่ใช่ของท้องถิ่น ที่นี้ทำไมก่อสร้างเสร็จแล้วยังใช้ไม่ได้ของหมู่ที่ ๘ ก็ยากให้ใช้ครับ แต่เนื่องจากว่าการก่อสร้างเดิม ถนนจะต้องมีการเจาะใช้ท่อลอดเนื่องจากถนนที่ดำเนินการผ่านกระบวนการที่จะต้องก่อสร้าง หน่วยงานวิศวกรรมเขาไม่ให้เปิดผิวต้องเจาะดินท่อลอด ใช้ท่อเหล็กจ่ายน้ำ ถ้าท่อจ่ายน้ำ ๒ นิ้ว ท่อลอดต้อง ๓ นิ้ว ขึ้น เหมือนที่ อบต. ปราสาทเยอ เคยเจอปัญหาเราจะขยายเขตประปาโดยผ่านท่อระบายน้ำ ประมาณ ๖๐ ซม. ที่มีอยู่ตามถนนอยู่แล้ว กรมทางหลวงไม่ให้ทำ ท่อจ่ายแค่ ๓ นิ้วแต่ไปลอดท่อระบายน้ำ ๖๐ ซม. ไม่ให้ทำ เพราะเป็นการกีดขวางทางระบายน้ำ สองถ้าเกิดมีกรณีก่อสร้างขยายผิวจราจร จะกระทบต่อการใช้น้ำของประชาชน ให้ดำเนินการใช้ท่อลอดอย่างเดียว ให้อยู่ระดับที่ลึกตามวิศวกรรมทางกรมทางหลวงกำหนด พอไปดำเนินการเสร็จค่าใช้จ่ายในการดันท่อลอดต่อจุด ค่อนข้างสูงและเมื่อตรวจสอบเสร็จ ทางด้านของประมาณราคาการก่อสร้างของระบบประปาตัวนี้ ทางด้านนายช่าง จะมีท่าน ผอ.ที่มาพบท่านกำนันวันนั้น ท่านเป็นดูแลอยู่ แจ้งว่าทางด้านของทรัพยากรน้ำบาดาลไม่ได้เพื่อค่าก่อสร้างตรงนี้ เมื่อไม่ได้เผื่อก็ก่อสร้างเฉพาะระบบท่อที่ขยายข้างไปแล้ว ในบ้านลูกค้า ตัดเนื้องานทิ้งไปเลย ให้มันเป็นเรื่องของชุมชน อบต.จัดการต่อ และขอเบิกจ่ายแล้วทำได้แค่นั้น เพราะเขาไม่มีงบประมาณในการทำท่อลอด ถ้าชุมชนจะใช้ ต้องยื่นเรื่องให้กับทางด้านของ อบต. เร่งรัดในเรื่องการจัดการงบประมาณในการต่อท่อลอดเข้าไปและอยู่ภายใต้เงื่อนไขกระบวนการเคยนำเสนอไปตลอด อย่างเช่นประปาหมู่บ้านที่มีปัญหาตลอด ทางด้านชุมชนจะต้องมีการพร้อมในการที่จะรับไปบริหารจัดการ ต้องตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำกำหนดกติกาเงื่อนไขในการใช้น้ำ มีงบประมาณรองรับในการที่จะดำเนินการบริหารจัดการและมีระบบเพียงพอในจะบริหารจัดการ มีผู้รับผิดชอบดูแล โดยเฉพาะผู้ซ่อมบำรุงกับผู้จัดเก็บค่าน้ำ ผู้ที่มีประสบการณ์โชกโชนและเจ็บปวดที่สุด ท่านกิ่ง บุธธนา ท่านแก่น ศรีเพ็ง ท่านต้องการให้ประชาชนได้รับความสะดวก แต่เมื่อใช้เสร็จเงินที่เก็บมาไม่พอกับค่าใช้จ่ายสรุปสุดท้าย มิเตอร์โดนตัด ย้อนกลับมาที่จุดเริ่มต้น ฉะนั้นปัญหาพวกนี้เป็นปัญหาเรื้อรังเป็นปัญหาที่ชุมชนไม่ได้ยอมรับในการแก้ไข ต้องการใช้น้ำราคานี้ ก็จะต้องอยู่ราคา นี้ ต้องการแค่หน่วยละ ๒ บาท แต่ค่าใช้จ่ายไฟฟ้าเพิ่มขึ้น เหมือนอย่างประปาที่ก่อสร้างอยู่ที่บ้านพิทักษ์ จากการตรวจสอบเพื่อจะขอมอบรับโอน ปรากฏว่าองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอกับทางด้านทรัพยากรน้ำบาดาล ไม่สามารถรับมอบโอนได้เพราะจากการตรวจสอบเบื้องต้น ปรากฏว่าระบบของประปายังไม่มีการบันทึกส่งมอบอุปกรณ์การก่อสร้างและการติดตั้ง ขาดหายไปไม่ครบถ้วน สายไฟถูกตัด มิเตอร์ถูกถอด เพราะฉะนั้น อบต.จึงรับไม่ได้ เหมือนกับประปาบ้านตรีเยะ แต่ประปาบ้านตรีเยะมีการติดตั้งมิเตอร์เสร็จ มีหมู่เดียวที่ยังรับมอบไม่ได้ คือบ้านพิทักษ์ ข้อเท็จจริงทุกอย่างมี แต่ปัญหาที่เกิดขึ้น มีหลากหลายสาเหตุ ปัญหา ที่จะต้องร่วมกันแก้ไข ขอขอบคุณท่านประธานสภาฯ ท่านแขกผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่าน ขอขอบคุณครับ


ประธานสภา
ที่ประชุม
ประธานสภา

ขอขอบคุณครับท่านปลัดฯ ต่อไปมีท่านใดที่จะนำเรียนไหมครับ เชิญครับ
ไม่มี

หลังจากที่ประชุมแล้ว ขอเชิญถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึกด้วยครับ เชิญทุกท่านครับ ขอขอบคุณครับ
กระผมขอปิดการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕ วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๕ ด้วยครับ ขอขอบคุณครับ

(ลงชื่อ)  ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นายพิชญ์ โปธิสาร)

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเขอ

(ลงชื่อ)  ผู้รับรองรายงานการประชุม
(นายหา บัวจันทร์)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเขอ